



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองบริหารการสาธารณสุข โทร. ๐ ๒๕๕๐ ๑๗๕๑

ที่ สธ ๐๒๐๗.๐๓.๓/ ๒๗๕๕๓ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง แจ้งรายการ วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเบื้องต้น และเตรียมความพร้อมบริหารงบประมาณ

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑ - ๑๒

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น สำหรับดำเนินโครงการยกระดับ และพัฒนาระบบบริการสุขภาพ หน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับนโยบาย ๓๐ บาทรักษาทุกที่ ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว เพื่อเสริมสร้างรากฐานระบบสาธารณสุข เพิ่มศักยภาพการให้บริการสุขภาพและสาธารณสุขระดับพื้นที่ เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพในพื้นที่ห่างไกล พื้นที่ชายแดน และพื้นที่เฉพาะ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ส่งเสริมการแพทย์ทางไกลด้วยระบบดิจิทัล ตลอดจนยกระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤติและฉุกเฉิน นั้น

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เพื่อให้การบริหารงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อหนี้ผูกพันได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด จึงขอแจ้งรายการ วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเบื้องต้น และเตรียมความพร้อมบริหารงบประมาณ โดยให้หน่วยงานของรัฐ รับผิดชอบการจัดจ้างเพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว กล่าวคือ หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ขั้นตอน การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ของกองบริหาร การสาธารณสุข ที่ <https://phdb.moph.go.th/main/> เมนู การสนับสนุนงบประมาณ หน่วยงาน สป.สธ. หรือ QR code แนบท้ายหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะแจ้งจัดสรรงบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นอย่างเป็นทางการ เมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณดังกล่าวจากสำนักงบประมาณ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นายสุรโชค ต่างวิวัฒน์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข



<https://moph.cc/CdpNJvdfR>